

เตลีทีวี

ฉบับที่ 25,016 วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 22

แปรรูปกล้วย

รายได้กว่าสองแสนบาทต่อเดือน



ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ระบุว่า ที่ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า จำนวน 1,541 ไร่ เกษตรกร 78 ราย ในช่วงที่ผ่านมาราคากล้วยน้ำว้าตกต่ำ และบางครั้งไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ ทำให้กล้วยสุกเน่าคาต้น

เกษตรกรในชุมชนจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการรวมตัวจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยการรับซื้อกล้วยน้ำว้าของเกษตรกรในชุมชนมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบรสต่าง ๆ แล้วส่งจำหน่าย ทำให้การแก้ไขปัญหากล้วยน้ำว้าล้นตลาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น นายชัยยุทธ พุทธิจัน นักวิชาการ

ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร เรื่องการแปรรูป ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตต่ำแบบมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายกล้วยฉาบ เดือนละ 200,000 บาท ทำให้คนในชุมชนมีงานทำและรายได้อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้นอกจากสำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรแล้วยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พาณิชย



กล้วยน้ำว้าดิบจากเกษตรกร

จังหวัดกำแพงเพชร และอีกหลาย ๆ หน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนโดยถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนจนถึงการสร้างความหลากหลายของสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การแปรรูปเป็นกล้วยกวนและกล้วยตาก ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

นายมิตรสาคร จำปาศักดิ์ ประธาน



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ปabrik้า ก็จะได้สปาปrik้าแล้วบรรจุลงจำหน่าย และพัฒนาการแปรรูปกล้วย ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้ผลิตกล้วยตากได้เดือนละ ตำบลละหนาน กล่าวว่ ใน ประมาณ 2,000 กิโลกรัม ในแต่ละเดือนมีขอค ขณะนี้มีเกษตรกรที่ได้รับ จำหน่ายกว่า 200,000 บาท แหล่งจำหน่าย มีทั้ง ประโยชน์จากการ ตลาดในตัวจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง



จำหน่าย พร้อมรับ ปัจจุบันกลุ่มฯ มีอุปกรณ์การผลิต ข้างปอกกล้วย รับประทาน กล้วยตากและโรงเรือนที่พร้อมและมีเงิน ข้างแปรรูปทำให้มี ทุนหมุนเวียนกว่าสองแสนบาท และจากการ รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน 3,000 บาทต่อราย เกษตรอำเภอบึงสามัคคี สำนักงานเกษตร ต่อเดือน โดยกระบวน จังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานอื่น ๆ มีการผลิตกล้วยตาก แผนจะพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรง จะเริ่มจากการรับซื้อ กับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นต่อไป.



กล้วยดิบจากชุมชนในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ทุกวันวันละ 200-300 กิโลกรัม แล้ว นำส่งให้ผู้รับข้างปอกกิโลกรัมละ 4 บาท

การปอกเปลือกโดยการนำกล้วยมา ล้างน้ำให้สะอาด ใต้เกลือแกงลงไปใ้มน้ำ 1 กำมือ ผ่านะกรูด 2-3 ลูกใ้ลงไปใ้มน้ำ ก่อนนำ กล้วยที่ปอกเปลือกแล้วลงแช่ ซึ่งจะใ้กล้วย ไม้ดำคล้ำ เป็นสีขาวคงสภาพตามธรรมชาติ จากนั้นนำไปสไลด์เป็นแผ่นบาง ๆ ลงใ้กระทะ ทอด ใ้ใ้กล้วยมีสีเหลืองทองนำมารับประทาน จากนั้นนำไปคลุกเกลือก็จะได้รสเค็ม หรือนำไป คลุกน้ำตาลก็จะได้รสหวาน และนำไปคลุกผง

